

## ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ ราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อ.สุเกษม อิงคินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ห้องประชุมตะโกรายชั้น 6 ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้ให้นักศึกษาชมระบบการจัดการและการให้บริการของสำนักฯ ที่ได้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อการบริการอีกด้วย



# สำนักวิทยบริการฯ พร้อม

การประชุมสัมมนา

ครั้งที่

## เครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

# 3

ภายใต้แนวคิด

# Beyond ARIT Cooperation

### กิจกรรมภายในงาน

- ประชุมระดับผู้นำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- เปิดระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID
- บรรยายพิเศษหัวข้อ  
“ความท้าทายของห้องสมุดสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบ Smart Library กับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0”
- วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ยืน กุ้ววรรณ
- ชมนิทรรศการ การนำเสนอเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 จากร้านค้าชั้นนำ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

## 3-5 สิงหาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และ โรงแรมกรีนเนอริตี้สอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Like & Love  
ARC NRRU Fanclub  
เพียงกด Like ที่ facebook arcnrru1



บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมการสัมมนาวิชาการ

## เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ



เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากร รศ.เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน รศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข และคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหารูปแบบและแนวทางการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น



## บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมการอบรม การใช้ภาษามือไทยพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับอาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ภูริธัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คน คือนายชนภัทร ไกรสร นางศศิวิทย์ ชุ่มพุดชา และนางสาวชลธิชา ดินขุนทด ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรทั้งสามคนจะได้นำความรู้มาใช้เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารต่อไป



## จนท.งานบริการฯ เข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางบุญนาค ศรีบุญ และนางสาวชลธิชา ดินขุนทด ได้เข้าร่วมสัมมนาเนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการของห้องสมุด วิทยากร โดย Prof.Dr. Dong-Geun Oh จาก Keimyung University ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ความรู้มาใช้ในการจัดงานบริการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ใช้



## กิจกรรมอบรม

# การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น ผ่าน Web OPAC & Library tour 2016



เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นผ่าน Web OPAC และกิจกรรมนำชมการใช้ห้องสมุด(Library tour 2016) ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการห้องสมุด มีนักศึกษาใหม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

